

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนักเพื่อช่วยโลก

(เขามาขอตักโรงพยาบาลสีชมพู ๖ ล้าน ๘ แสนบาทครับ) อันนี้ยังไม่ได้ให้สัก
สตางค์หนึ่งโรงพยาบาลศูนย์อุดร ๘ ชั้น ๑๑๕ ล้านบาท นี่ทางสีชมพูก็มาอีก ตัก
โรงพยาบาลสีชมพูเท่าไร (๖,๘๗๐,๐๐๐ บาท) ๖,๘๗๐,๐๐๐ แต่สีชมพูนี้จนตรอกอยู่
เราผ่านไปผ่านมาสีชมพู ที่สีชมพูนี้ก็ได้ช่วยเยอะอยู่ ที่แรกโรงพยาบาลสีชมพูมี ๙ ไร่
คนหมดทั้งอำเภอมีเนื้อที่ ๙ ไร่ เราเอาของไปสงเคราะห์ ดูเอารถไปให้ละ ไปก็ทราบ
เรื่องราวที่ ๙ ไร่แล้วให้เขาไปถามดู ที่ฟากโรงพยาบาลนี้เขาจะขายไหม ให้ถามไปด่วน
นะ เพียงสองวันได้ความว่าเขาขาย เขาจะขายเท่าไรเนื้อที่ เขาจะขายหมดหรือ หรือเขา
จะแบ่งขายเท่าไร ที่มันติดกับโรงพยาบาลสีชมพู ติดต่อเขาได้ที่ตรงนั้น ๑๕ ไร่ ของเก่า
เขา ๙ ไร่ ที่โรงพยาบาลจริงๆ ๙ ไร่ ที่มันติดกันเขาจะขายให้ ๑๕ ไร่ เขาแบ่งขายของ
เขา เราซื้อให้เลยนะ ๑๕ ไร่

พอซื้อแล้วแต่มันต่านะ เลยต้องไปขนดินมาเทล้าน ๓ แสน เฉพาะเอาดินมาเท
ล้าน ๓ แสน ที่นั่นดูเหมือน ๑๕ ไร่มัน ๘ แสนบาท เวลาถมล้าน ๓ แสน อย่างนั้น
แหละ พุดที่ไหนมันกระจายหมด มีแต่เราช่วยทั้งนั้น สีชมพูนี้ละได้ช่วย ที่แรกไปช่วย
ตักเขาเสียก่อน ช่วยในโรงพยาบาล เป็นรถหรืออะไรเราสิมแล้วแหละ ดูวารธ ให้ไป
แล้วเห็นว่าที่มันแคบ ๙ ไร่ในโรงพยาบาล จึงซื้อที่ติดกันให้อีก ๑๕ ไร่ เลยต่อกันเลย
แล้วดินถม ๑๕ ไร่นี้ดินถมมันล้าน ๓ ที่ซื้อ ๘ แสน เวลาถมล้าน ๓ ก็อย่างนั้นจะให้ว่า
อย่างไร

เอาจริงเอาจริงเราช่วยจริงๆ นะ สมจิตใจที่เมตตาครอบโลกธาตุ สิ่งที่จะออก
สนองความต้องการของประชาชนมีเท่าไรเราก็ทุ่มหมด ไม่น้อย บางที่ติดหนี้เขา มัน
รีบด่วนเอาติดหนี้เขาไปก่อน เอาเลย เสร็จแล้วใช้หนี้ที่หลัง เกี่ยวกับโรงพยาบาล ถึง
ขนาดนั้นละเราช่วยโลก ฟังเอานะพี่น้องทั้งหลาย ช่วยจนไม่มีอะไรติดตัว กู้ขามา ยืม
ขามา ติดหนี้เขาไปเรื่อยเลย ได้มาก็แซมเข้าไปเรื่อย ๆ อย่าเข้าใจว่าพระไม่ติดหนี้ละ นี่
ตัวสำคัญ ติดไม่ค่อยขาดละ นั้นเข้ามานั้น นี้เข้ามานี้ให้ไม่ทัน แต่ความจำเป็นที่ควรจะ
ให้มืออยู่จะทำอย่างไร ขอมมาผ่านเราเหตุผลลงเอารับให้ ๆ

ที่พุดนี้สิมแล้วเอามาอีก (โรงพยาบาลสีชมพูมาขอเมตตาตักผู้ป่วย) เออ สี
ชมพูที่ว่านี้ละที่เราซื้อที่ให้ ๑๕ ไร่ จาก ๙ ไร่เป็น ๑๕ ไร่ แล้วถมดินให้อีกล้าน ๓ เราไม่
สิม แล้วเขาขออะไร (ขอสร้างตึก ๑ หลัง ๖ ล้าน ๘ แสน) คราวนี้ยังไม่ให้ เพราะกำลัง
เราไม่พอ หนุนอยู่ทุกแห่งทุกหน ไม่ไหวจริงๆ หนักมากจริงๆ เรา ถ้าพุดเรื่องหนัก

แบบโลกเขา แต่นี่หนักเพื่อช่วยเหลือโลก หนักขนาดไหนมันก็หมุนของมันไป ยังให้ไม่ได้นะ ให้พักไว้ก่อน

สี่ชมพูเราให้อะไรในโรงพยาบาล ให้รถหรืออะไร โรงพยาบาลเก่าเขาจะให้รถ จึงไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ๙ ไร่ในโรงพยาบาล จึงให้เขาติดต่อเอาที่ที่มันต่อกันนี้ เขาจะขายสักเท่าไรที่นี้ นาเขาจะแบ่งขายเท่าไร ดูว่าให้ ๑๕ ไร่ เราก็เลยเอาที่นั่นต่อกันไปเลย ๑๕ ไร่ ที่นี้ที่ที่ซื้อใหม่เลยกลายเป็นโรงพยาบาล อันนี้เลยเป็นอะไรไป ลดลงจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลเลยไปอยู่อันใหญ่ ๑๕ ไร่ กว้าง มีอะไรบ้างลืมาแล้ว เขานิมนต์ไปเทศน์ที่สี่ชมพู ได้เงินเท่าไรนะ จะไปซื้อเครื่องอุตราवाद

พอเราเทศน์จบลงแล้วเขาก็มาขอ เรายกให้หมดเงินจำนวนเหล่านี้เราก็อ่านอย่างนั้นเลย เลยให้หมด ได้ให้มาก ให้หมดที่เขาบริจาคเวลาไปเทศน์เรายกให้หมดเลยที่ว่านี้ สี่ชมพู อันนี้ชาวบ้านกับทางโรงพยาบาลคงจะติดต่อกันนิมนต์เราเอาเป็นตัวสื่อเข้ามา ถึงจะหาเงินได้ง่าย เราก็อ้างจริงๆ ไปให้ พอเสร็จแล้วเขาขึ้นเรื่องขึ้นมาก็ให้หมดเลย เราก็เดินมาเฉยๆ ไปให้ อย่างนั้นละช่วยโลกฟังเอาซิ พี่น้องทั้งหลาย

เราช่วยโลกช่วยอย่างนี้จะช่วยเรื่อยๆ ไป ทุกแห่งทุกหนทั่วประเทศไทย ที่ไหนๆ เหมือนกัน เงินทองข้าวของได้ที่ใดฝากไว้ที่ใดถอนออกจากที่นั่นช่วยที่นั่น ถอนเงินช่วยที่นั่น เราไม่เอา เรบอกว่าเราไม่เอาอะไร มีแต่ความเมตตาช่วยโลกทั้งนั้นละ พอพูดอย่างนี้แล้วเราก็อ้างถึงขั้นพินัยกรรม เวลาเราตายถ้าบ้านเมืองปรกตอย่างนี้ งานศพของเรามันจะอีกทีก็ครึกโครมนะ ทุกอย่างมันจะมา พวกแอบกินพวกโจรพวกมารแทรกซึมในนั้นจะเยอะ เรบอก

เราตั้งพินัยกรรมไว้แล้วว่าให้ตั้งกรรมการขึ้น เงินจำนวนที่เขาเผาศพที่เน่าพะอยู่ในหีบศพเราให้เอาตั้งไว้นี้ เขามาบริจาคให้คณะกรรมการก็รักษาทั้งหมด นั้นละฟังซินะ ไม่ให้ออกมาหาเผาอีก จะเอาไฟไปช่วย อันนี้เอาไฟเข้าไปเผาเลย นอกจากนั้นจะเอาเงินนี้เข้าคลังหลวง เงินเหล่านี้ได้แล้วถึงจะซื้อทองคำเข้าคลังหลวงนะ ทั้งหมด ในงานศพของเราจะไม่ให้มีอะไรเหลือไปไหนเลย พอเสร็จแล้วก็เอาไฟจ่อเข้าไปหีบศพไปเลย เท่านั้นเอง

นี่ตกลงเรียบร้อยแล้วนะ จะเป็นไปตามนั้นไม่เป็นอย่างไร ถ้าลงได้ล้นค่าแล้ว แม่นยำมากเรา เราไม่เหลาะแหละนะ นี่ก็ตกลงไว้แล้ว เวลาเราตายจะเป็นไปตามนั้น ไม่ให้อะไรมาหุหุหุในศพของเรา เราไม่ต้องการความหุหุหุอย่างนี้ เดินไปเซ่อๆ ซ่าๆ แต่ข้างในมันหมุนตัวๆ ท่านทั้งหลายรู้ไหม เดินเซ่อๆ ซ่าๆ ไปตามนั้น ข้างในไม่ได้เซ่อนะ ไปที่ไหนคิดอ่านไตร่ตรองปั๊บๆ ไปเรื่อยๆ พอมาก็สั่งละ สั่งงาน ไปแต่ละทีไปตามนั้นกลับมาต้องได้สั่งงาน ไม่อย่างนั้นก็มีแต่คนตาบอดหูหนวก ไป

ปรึกษาหารือช่วยเหลือกันก็ได้ เช่นชาวบ้านเราก็ต้องช่วย มันตายเราก็ทำเมรุให้ ทำเมรุเผาศพให้เลย เรียบร้อยมาหลายปีแล้ว สร้างโรงสวดให้ด้วยแล้วให้เมรุด้วยทางตะวันตกบ้านตาด อย่างนั้นละให้ทุกแห่ง

เราไม่เอาอะไร ไม่เอา แบบที่ว่าช่วยโลกนี้ไม่ต้องถามขอให้มึงกับเราเอง จะไม่มีอะไรเหลือในตัวของเราละ มีมาเท่าไรออกทันทีๆ เราช่วยจริงๆ ไม่ได้ช่วยเล่นๆ ธาตุชั้นรั้งมันก็เป็นของมันนะแต่เราไม่สนใจมัน จะเอาประโยชน์จากมัน เรายังมีชีวิตอยู่เจ็บตรงไหนก็เจ็บไปปวดไป พอทำได้อะไรทำไป เวลาตายก็ติดผิงเลย ไม่เสียดาย ร่างกายไม่เสียดาย ไม่กลัวความตาย ไม่กลัวความตาย

ที่ไหนว่าสร้างตึกเหอ (สีชมพู) เออ ให้พักไว้ก่อนนะ สีชมพูให้มากแล้ว สีชมพูไม่ได้น้อยนะ ให้มาก (ผ้าป่าหน้าศาลา ๔,๑๐๐ บาท) เออเอาไป ออกสู่โลกทั้งหมดละ เหล่านี้ ไม่ได้มาหาเรานะเงินเหล่านี้ออกหมดเลย เราไม่เอา เราบอกเราไม่เอา ว่าไม่เอาไม่เอาจริงๆ มีเท่าไรออกหมด

(คณะสงฆ์กราบเรียนจะช่วยหลวงตา ในการที่หลวงตาสร้างตึกสงฆ์อาพาธที่จังหวัดอุดร โดยจะจัดทำเป็นผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง กองละ ๒,๐๐๐ บาท หลวงตาได้อนุญาตแล้ว ประกาศให้ทราบทั่วกัน) ถ้าไม่มีเรานำหน้าไม่ได้นะ เมื่อวานพระสงฆ์ก็มาหาเราแล้วก็ตกลงกันอย่างนั้นละ ทอดผ้าป่าได้เท่าไรเอาเข้าไปตึกสงฆ์ ๘ ชั้น (หลวงตาจะให้ใครเป็นคนดูแลเรื่องผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง) คนดูแลจะมาเดี๋ยวนี้ เอามาทั้งหมดทั้งศาลานี้ คนดูแลจะมาทันทีเลย ไม่ยากๆ เอามาเถอะ บทเวลามายากมายากคนดูแลเขายังไม่ให้สักสตางค์ยากคนดูแลมันไม่เป็นท่าละอย่างนี้ เอาละ

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ